



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สถานทูตไทยในเดนมาร์ก เสริมทักษะ สร้างความ มั่นคงในครอบครัวแก่หญิงไทย



ยุวดี นิมสมบุญ และท่านทูตชรินทร์

ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ซึ่งประกอบด้วย ประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน และฟินแลนด์ ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมายาวนานกว่า 100 ปีแล้ว ซึ่งถ้าเอ่ยถึงประเทศไทย ในหมู่ประชาชนคนสแกนดิเนเวียส่วนใหญ่จะรู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดี โดยแต่ละปีจะมีคนสแกนฯเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยหลายแสนคน จนถึงกับมีกสถานทูตไทยในเดนมาร์ก เสริมทักษะ สร้างความ มั่นคงในครอบครัวแก่หญิงไทยารสร้างคอนโดขายให้กับชาวยุโรปเหนือจนเป็นชุมชนย่อยอีกด้วย ในทาง กลับกันก็มีคนไทยเข้าไปทำมาหากินในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียไม่น้อยเช่นกัน โดยเฉพาะหญิงไทยที่ไปอยู่ส่วนใหญ่มักจะแต่งงานมีครอบครัวกับคนสแกนฯ

จากการที่หน้าสตรีไทยรัฐได้ติดตามคณะกรรมการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภาที่มี ส.ว. ยุวดี นิมสมบุญ เป็นประธาน ไปดูงานด้านรัฐสวัสดิการในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย พร้อมกับได้เข้าเยี่ยม ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทยที่ประจำ ณ ประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดนด้วย

จากการสอบถามถึงปัญหาของคนไทยในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะที่เดนมาร์ก ซึ่งเป็นประเทศที่มีคนไทยอยู่มากถึง 9 พันคน (เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับสถานทูตไทย) ท่านทูต ชลชรินทร์ ชีรานนท์ กล่าวว่า สตรีไทยที่อยู่ที่นี่ร้อยละ 82 จะแต่งงานอยู่กินกับคนแดนส์ และปัญหาที่เกิดขึ้นก็ล้วนแต่ มาจากความไม่เข้าใจภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณีของเขา นอกจากนี้ ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเด็กที่เป็นลูกติดมาจากเมืองไทย ซึ่งไปปรับตัวมาอยู่ด้วยตอน ที่เด็กโตมากแล้ว จึงเข้ากับวัฒนธรรมของต่างแดนไม่ได้ และซำร้ายก็ไม่ เข้าใจภาษาอีกด้วย แต่ถึงอย่างไรเดนมาร์กก็มีกฎ เกณฑ์สำหรับการเข้ามาอยู่ในประเทศของเขา ซึ่งจะต้องเรียนรู้ในเรื่องภาษาและวัฒนธรรมความเป็นอยู่รวม 300 ชม. โดย 50 ชม. แรก เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ส่วนที่เหลือ 250 ชม. ต้องอุทิศให้กับการเรียน ภาษาทั้งหมด แต่สำหรับหญิงไทยเมื่อไปเรียนภาษาแล้วมักจับกลุ่มกัน จึงทำให้เกิดปัญหาเรียนไม่รู้เรื่อง

ทางสถานทูตไทยจึงจัด โครงการสอนภาษาเดนิชให้แก่หญิงไทยในเดนมาร์ก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งร่วมมือกับโรงเรียน Sprog Center ที่ให้ การสนับสนุนทั้งสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน และจัดหาครูชาวเดนิชมาสอนให้ทุกๆวันอาทิตย์ เพื่อช่วยให้หญิงไทยสามารถสื่อสารภาษาเดนิชกับครอบครัวและญาติมิตรได้ และดำเนินชีวิตได้ด้วยคามมั่นใจ เป็นการช่วยให้หญิงไทยเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็ประโยชน์ในการปรับตัวให้ เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมเดนมาร์กต่อไปอีกด้วย และจะเป็นประโยชน์ในการขอรับใบอนุญาตมีถิ่นพำนักถาวร ซึ่งจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ด้านภาษา ทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ เพราะภาษาเดนิชเป็นภาษาที่ค่อนข้างยาก นอกจากนี้ คนไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎระเบียบและสิทธิหน้าที่ของตนตามกฎหมายเดนมาร์ก สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ได้จัดโครงการสัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของเดนมาร์กที่เกี่ยวข้องกับคนไทย โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานบูรณาการ สำนักงานบริหารงานทะเบียนราษฎร และบ้านพักฉุกเฉินสตรี มาให้ความรู้และตอบข้อซักถาม เพื่อให้

หญิงไทยได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนและปฏิบัติตนให้ ถูกต้องตามกฎหมายเดนมาร์ก เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในภายหลัง และสามารถปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับของสังคมเดนมาร์ก ได้ต่อไป

ท่านทูตชลชนิพันธุ์ ยิ่งเล่าอีกว่า สถานทูตยังจัดทำ โครงการรักษา อนุรักษ์ความเป็นชาติไทย ทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรมและภาษาไทย ในหมู่เยาวชนสัญชาติไทย หรือเชื้อสายไทย ในเดนมาร์กที่มีอายุระหว่าง 7-14 ปี เป็นการสร้างจิตสำนึกให้มีความผูกพันกับประเทศไทย มีความหวังและอ้างไว้ซึ่งคุณค่าความเป็นไทยให้ ดำรงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน โครงการสอนภาษาไทยนี้ ดำเนินการสอนโดยครูอาสา ซึ่งเป็นคนไทยในเดนมาร์กซึ่งส่วนใหญ่จบ การศึกษาระดับอุดมศึกษาจากประเทศไทย และครูอาสาส่วนหนึ่งได้เคยเข้ารับการอบรม กลวิธีการสอนจากคณะ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่ เดินทางมาสอนเยาวชนไทยและอบรมคณะครูอาสาเมื่อเดือนเมษายน 2551 โดยเปิดการสอน ทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. รวมระยะเวลาในการเรียน 120 ชั่วโมง.